

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **2835**BXD-TTr
V/v trả lời chất vấn của
đại biểu Quốc hội

Hà Nội, ngày **23** tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phước Lộc, Đoàn đại biểu Quốc hội
Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 03/11/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận được chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phước Lộc, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh do Tổng Thư ký Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 1308/TTKQH-GS ngày 02/11/2017 về việc chuyển chất vấn của ĐBQH. Nội dung chất vấn đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ ở một số lĩnh vực gồm:

Câu số 1:

“Công tác pháp chế của Bộ, trong đó có nhận định về năng lực đội ngũ làm nhiệm vụ pháp chế tại Bộ. Hiện nay, Bộ đã bố trí đủ lực lượng làm công tác pháp chế chưa”

Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

1. Bộ Xây dựng luôn xác định công tác thanh tra, pháp chế là các nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách của Nhà nước; chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong hoạt động xây dựng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thực hiện các Nghị định của Chính phủ về công tác pháp chế, Bộ Xây dựng đã kịp thời ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế phù hợp theo từng thời kỳ. Theo đó, Vụ Pháp chế thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước bằng pháp luật trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ được Chính phủ giao. Với chức năng, nhiệm vụ được giao và sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Lãnh đạo Bộ, thời gian qua, Vụ Pháp chế của Bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đã chủ trì soạn thảo hoặc tham gia phối hợp nhiều dự án luật quan trọng như: Luật Xây dựng năm 2003, 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006, 2014, Luật Nhà ở 2005, 2014... Và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành dưới luật. Hiện tại, Vụ Pháp chế cũng là đơn vị được Bộ giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện thể chế đặc biệt quan trọng như: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị...; rà soát, đề xuất đổi mới cơ

ché quản lý đầu tư xây dựng, cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng, đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng... Các nhiệm vụ nêu trên đã và đang được thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

2. Bộ thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế tại Vụ Pháp chế và tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Cán bộ, công chức làm công tác pháp chế hiện tại của Bộ Xây dựng đều có trình độ đại học và sau đại học chuyên ngành Luật hoặc chuyên ngành Xây dựng, chuyên ngành khác đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ pháp chế hầu hết đều có kinh nghiệm thực hiện công tác pháp chế từ 5 năm trở lên, có ý thức trách nhiệm cao và tâm huyết với công việc.

Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức thực hiện công tác pháp chế tại Bộ có 82 người, trong đó có 14 người thuộc Vụ Pháp chế và 68 người thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ. Tuy nhiên, với khối lượng công việc ngày càng nhiều và yêu cầu chất lượng ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế hiện nay, số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ pháp chế của Bộ hiện tại vẫn còn thiếu nhiều so với yêu cầu. Ngoài trừ Vụ Pháp chế làm nhiệm vụ pháp chế của Bộ, hiện tại phần lớn các đơn vị khác của Bộ không có cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ pháp chế nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ và hiệu quả của công tác pháp chế nói chung.

3. Để củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Vụ Pháp chế và bộ phận làm công tác pháp chế tại các đơn vị thuộc Bộ, Bộ sẽ rà soát đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế để có kế hoạch bổ sung thêm chỉ tiêu biên chế trong thời gian tới; đồng thời, có chế độ đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cũng như công tác pháp chế; thu hút các chuyên gia, các nhà khoa học giỏi trong từng lĩnh vực tham gia vào đội ngũ cộng tác viên xây dựng pháp luật.

Câu số 2:

“Công tác thanh tra của Bộ, trong đó có nhận định về năng lực đội ngũ làm nhiệm vụ thanh tra của Bộ. Hiện nay, Bộ đã bố trí đủ lực lượng làm công tác thanh tra của Bộ hay chưa”

Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

1. Theo quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, Thanh tra Bộ Xây dựng là cơ quan thanh tra nhà nước, có chức năng: *“Thực hiện và giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh*

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật”. Theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Thanh tra xây dựng “Thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về xây dựng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng”. Nội dung thanh tra chuyên ngành Xây dựng được quy định tại Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng, bao gồm: Quy hoạch, kiến trúc; đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; quản lý sử dụng hạ tầng kỹ thuật; quản lý sử dụng nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

2. Cơ cấu, tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra, bao gồm: Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các phòng: Tổng hợp; Tiếp Công dân; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tham nhũng; Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra và 04 phòng Thanh tra chuyên ngành với 175 cán bộ, công chức, thanh tra viên, thanh tra viên chính và thanh tra viên cao cấp, trong đó: 52 cán bộ có trình độ thạc sĩ, 120 cán bộ trình độ kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân kinh tế và luật; 75% là thanh tra viên, thanh tra viên chính và thanh tra viên cao cấp. Năng lực đội ngũ làm nhiệm vụ thanh tra của Bộ hiện nay phù hợp với tiêu chuẩn chung quy định tại Luật Thanh tra; đáp ứng nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng trực tiếp chỉ đạo công tác của Thanh tra Bộ. Trong giai đoạn 2012 - 2017, Thanh tra Bộ đã tiến hành tổng số 471 cuộc thanh tra, bình quân 94 cuộc/năm, tổng số tiền yêu cầu giám trừ giá trị thanh toán và thu hồi về ngân sách nhà nước đạt 11.606,4 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 26,7 tỷ đồng. Ngoài xử lý kinh tế, các kết luận thanh tra còn kiến nghị các cấp có thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm 98 tổ chức, 175 cá nhân có hành vi vi phạm; chuyển 03 hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định; kiến nghị bãi bỏ một số quy định của địa phương không phù hợp với quy định pháp luật; đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư xây dựng. Các kết luận thanh tra đảm bảo trung thực, chính xác, khách quan, đúng quy định pháp luật.

4. Với lực lượng hiện có, Thanh tra Bộ đã và đang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra hành chính đối với cơ

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ và thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Để củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thanh tra Bộ, Bộ Xây dựng đang tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp chính sau: Xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất, năng lực chuyên môn, số lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo với các cơ quan thanh tra, kiểm toán. Tăng cường sự phối hợp với các địa phương, thanh tra xây dựng các tỉnh, thành phố.

Trên đây là trả lời của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phước Lộc, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Xây dựng chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đại biểu và Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đối với ngành Xây dựng trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Dân nguyện;
- Tổng thư ký, Chủ nhiệm VPQH;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, TTr, PC.

ƯT

BỘ TRƯỞNG



Phạm Hồng Hà